

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๓๐๔๔/๓๖๒



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง
ถนนพหลุ่ อ่าเภอเมือง ตรัง ๙๒๐๐๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน ระดับจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แนวทางการจัดกิจกรรม	จำนวน ๑ ชุด
	๒. ใบสมัคร	จำนวน ๑ ชุด
	๓. เกณฑ์พิจารณาการคัดเลือกฯ	จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะด้านการออกแบบด้านการผลิต สามารถนำไปจัดกระบวนการเรียนรู้ ขยายผลและพัฒนาต่อยอดเพื่อการมีงานทำ ผ่านการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เคยหรือได้รับการพัฒนาต่อยอดในระดับพื้นที่มาก่อน ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล โดยเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ด้วยการยกระดับและพัฒนาความสามารถด้านความรู้ ความคิดสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ผ่านการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างพลังสร้างสรรค์ (soft power) ทั้งนี้ กำหนดให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดจากสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง หรือศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการด้านอาชีพ จังหวัดละ ๑ ผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้กำหนด เพื่อดำเนินการคัดเลือกและเข้ารับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ ระดับประเทศ

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง ขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการ ดังนี้

๑. คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฝึกและพัฒนาอาชีพร่วมกับหน่วยงานสถานศึกษา และมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอด จำนวน ๑ ผลิตภัณฑ์ (ประเภทใดก็ได้) ตามเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้กำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อเข้ารับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ ระดับจังหวัด

๒. ผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบที่ผ่านการคัดเลือก ระดับอำเภอ จำนวน ๑ ผลิตภัณฑ์ จัดทำและส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้แก่ ใบสมัคร รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ คลิปวีดิทัศน์ หรือเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) ไปยังสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง เพื่อเข้ารับการพัฒนาในจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ สำหรับไฟล์ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์และคลิปวีดิทัศน์ ให้อัปโหลดลง google drive พร้อมแชร์ลิงก์ไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ trang.nfe.tv@gmail.com รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายธนากร เขาว์ดำ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๔ ๖๒๙ ๖๒๖๔

.../๓. ผลิตภัณฑ์

๓. ผลิตรายณ์ที่ผ่านการคัดเลือกระดับอำเภอ จำนวน ๑ ผลิตรายณ์ เข้ารับการคัดเลือก
เป็นผลิตรายณ์ชุมชนต้นแบบ ระดับจังหวัด ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
จังหวัดตรัง จะแจ้งเวลาและสถานที่ในการคัดเลือกฯ ในภายหลัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางนภา จิโรภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

งานการศึกษาต่อเนื่อง

โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๔๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๙๐๑๖

<http://trang.nfe.go.th>